

### บทที่ 3

#### ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)

#### การเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ เอกสารคำแถลงการณ์ ประกาศและคำสั่ง หนังสือพิมพ์ (ในงานวิจัยนี้จะเลือกศึกษาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชน ตั้งแต่ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2535 และ ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2549 ถึง 20 เมษายน 2550 เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์สองอันดับแรกที่มียอดขายรายดีที่สุด และศึกษาข้อมูลในช่วงที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับคณะทั้งสอง) หนังสือ งานวิจัย ต่างๆ สื่อโทรทัศน์ (ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาการเสนอข่าวและความคิดเห็นของช่อง 3 7 และ 9 โดยไม่เลือกศึกษาการเสนอข่าวและความคิดเห็นของสถานีที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะปฏิรูปและรัฐบาลทักษิณอย่างชัดเจน ได้แก่ ช่อง 5 และ ไอทีวี) รวมถึง บทความทางอินเทอร์เน็ต

2. การวิเคราะห์บริบท (Contextual Analysis) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ วิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)

3. สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะรช. และคปค. ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งทิศทางการดำเนินงานและความคิดเห็นจากมุมมองของคณะรช. และคปค. ทั้งสอง

### ขอบเขตงานวิจัย

ขอบเขตของงานวิจัยนี้จะเริ่มศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์วาทกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่มีการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) โดยการนำของ พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ พล.อ.สุจินดา คราประยูร และ พล.อ. อิศระพงษ์ หนุณภักดี ได้ทำการยึดอำนาจจากรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เรื่อยมาจนถึงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ และศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เปรียบเทียบกับวาทกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่มีการปฏิรูปการปกครองนับตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของคืนวันที่ 19 กันยายน 2549 ภายใต้ชื่อ "คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" หรือ คปค. นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก จนกระทั่งถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนบทบาทไปเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เรื่อยไปจนถึงกระบวนการของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2550